

ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน



เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง และกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการพัฒนาของหมู่บ้านตนเองและมีส่วนร่วมในการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปดังนี้

๑.)โครงการส่งเสริมการอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร “เทคนิคการมัดหมี่ โสล และการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางการฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ปรีกษา รวบรวมปัญหา และความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพ ทักษะ เทคนิค นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมและผู้ที่เกี่ยวข้อง



วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖, ๑๓ มีนาคม และ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร “เทคนิคการมัดหมี่ โสล และการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ” (โดยกำหนดระยะเวลาฝึกอบรมเวลาจำนวน ๕ วัน)มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการมัดหมี่โสล และการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ ให้กับแกนนำกลุ่มทอผ้าไหม ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าโสล ได้อย่างประณีต สวยงามและมีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่ตำบลคูตัน จำนวน ๒๐ ราย

๒.) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน
กิจกรรม “การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นจากขยะรีไซเคิล”



เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน เพื่อสภาเด็กและเยาวชนเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน



วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรม “การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นจากขยะรีไซเคิล” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลคูตัน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันณรงค์ทั้งในแง่ของการลดปริมาณขยะที่มีอยู่ ผ่านวิธีการ Recycle และ Reuse ให้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำเสนอในรูปแบบของแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ จากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม